

TFIC Furniture Outlet 2014 เตรียมพร้อม จัด ใหญ่กว่าทุกปี ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตัวจริงระดมแบรนด์ ชั้นนำลดสูงสุด 80% คาดผู้ร่วมงานคึกคักกว่า 7 หมื่นคน เงินสะพัด 165 ล้านบาท



กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ขยายพื้นที่จัดงาน TFIC Furniture Outlet 2014 ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ระดมเฟอร์นิเจอร์ส่งออกแบรนด์ชั้นนำจากผู้ผลิตตัวจริงมาจำหน่ายในราคาโรงงาน ลดมากกว่าทุกปี สูงสุดถึง 80% ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายนนี้ ที่ฮอลล์ 1-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งเป้าผู้ร่วมงาน 7 หมื่นคน มูลค่าซื้อขายกว่า 165 ล้านบาท



นายไชยรงค์ พงษ์สุทธิมันัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จุดเด่นของ TFIC Furniture Outlet คือการเป็นงานเอาท์เล็ตของผู้ผลิตตัวจริงที่ได้นำเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังคุณภาพส่งออกมาจำหน่ายในราคาโรงงาน ส่งผลให้งาน TFIC Furniture Outlet ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีที่ผ่านมา งานนี้สามารถสร้างยอดขาย ได้ถึง 150 ล้านบาท โดยมีผู้ร่วมงานถึง 60,000 คน

“งาน TFIC Furniture Outlet ซึ่งจัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย มีจำนวนผู้ร่วมงานและยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี ปีนี้จัดเป็นปีที่ 10 ได้มีการขยายพื้นที่การจัดงานจากฮอลล์ 2-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นฮอลล์ 1-4 เพื่อรองรับจำนวนผู้ร่วมงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7 หมื่นคน และคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มเป็น 165 ล้านบาท” นายไชยรงค์ กล่าว

งาน TFIC Furniture Outlet 2014 จะจัดขึ้นในวันที่ 24-28 กันยายนนี้ โดยมีผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ มาร่วมงานกว่า 100 บริษัท เพื่อจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดัง คุณภาพส่งออกในราคาโรงงาน ลดพิเศษมากกว่าทุกปี สูงสุดถึง 80% อาทิ เฟอร์นิเจอร์สำหรับที่พักอาศัย สำนักงาน สวน เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก รวมทั้งของตกแต่งบ้านและสินค้า

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสินค้าบางชิ้นไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย เนื่องจากผลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมี
โปรโมชั่นพิเศษเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตกรุงศรี รับสิทธิผ่อน 0% 10 เดือน และรับเครดิตเงินคืน สำหรับบัตร
เครดิตกสิกรไทย รับบัตรกำนัลจากเซ็นทรัล พิเศษสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายสูงสุด 5 ทานแรก รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
กรุงเทพ-เชียงใหม่ ทานละ 2 ที่นั่งฟรี งาน TFIC Furniture Outlet 2014 จึงเป็นงานที่ผู้ที่กำลังมองหา
เฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีราคาพิเศษไม่ควรพลาด ซึ่งงานนี้จะจัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น

นายไชยยงค์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ว่า มีอัตรา การขยายตัวอยู่ที่
3.11 % (591.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสถานการณ์ ในครึ่งปีหลัง ภาวะ
เศรษฐกิจในตลาดโลกและตลาดส่งออกหลักเริ่มฟื้นตัว ทำให้แนวโน้มความต้องการสินค้า ในตลาดมีมากขึ้น ขณะ
เดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองในไทยที่มีความสงบ ก็ได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการสั่งซื้อสินค้าของผู้นำเข้า
สินค้าจากไทยหลายกลุ่มสินค้า จึงคาดการณ์ว่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจะมีการขยายตัวอยู่ที่ 5% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนตลาดภายในประเทศคาดว่าจะมีการขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของที่พัก
อาศัย อาทิ อาคารชุด บ้านจัดสรร รวมไปถึงสถานบริการ เช่น สปา เป็นต้น